



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โทร.๐ ๓๕๖๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๒๔
ที่ อท ๐๐๓๒.๐๑๑/๑.๑๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าอาหารในการฝึกอบรม/ประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ด้วยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทำร่าง ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดค่าอาหารในการฝึกอบรม/ประชุม เพื่อให้การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นไปอย่างประหยัด และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววันเพ็ญ ช่างเชื้อ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

- ม.11157 (รอด.อ.อ.)
am. m. i. p.
g. r. a. d. i. t. a. n. g. y. a. h. e. l. m. a. r.

9/1/2563

งานการเงิน	
เลขที่	86
วันที่	17 ส.ค. 2563
เวลา	13.40



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐๓๕๖๑-๑๒๒๒ ต่อ ๑๒๔
ที่ อท ๐๐๓๒.๐๑๑ / ๒๗๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ร่าง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าอาหารในการฝึกอบรม/ประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทำ ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดค่าอาหารในการฝึกอบรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรแจ้งกลุ่มงาน และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาววันเพ็ญ ช่างเชื้อ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าอาหารในการฝึกอบรม/ประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เพื่อให้การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นไปอย่างประหยัด และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/ว๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๒๐๑๒๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดค่าอาหารในการฝึกอบรม ประชุม ให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์และถือปฏิบัติด้วยความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรม ลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย ลดข้อทักท้วงจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา ตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด ลดข้อทักท้วงจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

มาตรการการเบิกค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่มกรณีการฝึกอบรมและประชุม

๑. กลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	รายการ	มาตรการ
๑	การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม <u>ในการประชุม/ฝึกอบรม</u> <u>ในสถานที่ราชการ</u> <u>ภายในจังหวัด</u>	การฝึกอบรมประเภท ข ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/มือ/คน ๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือละ ๓๕ บาท/มือ/คน หากการประชุม/ฝึกอบรม มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่า ๓๐ คน ๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/มือ/คน ๑.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือละ ๓๕ บาท/มือ/คน
๒	การเบิกค่าอาหารในการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม <u>ประชุม/ฝึกอบรม</u> <u>ในสถานที่เอกชน</u> <u>ภายในจังหวัด</u>	การฝึกอบรมประเภท ข ๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/มือ /คน ๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน/ มือ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องประชุม/ฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ให้ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดสถานที่เอกชนแนบโครงการมาด้วย

ลำดับ	รายการ	มาตรการ
๓	การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน ภายในจังหวัด	การฝึกอบรมประเภท ข สำหรับการฝึกอบรมที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน ๒๐ คน ๓.๑ การเบิกค่าอาหารมือเดียว ไม่เกิน ๔๐๐ บาท/มือ/คน ๓.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บาท /มือ/ คน ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมในสถานที่ เอกชนให้ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดในสถานที่เอกชนไว้บันทึกเสนอ โครงการด้วย
๔	การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน ภายนอกจังหวัด	การฝึกอบรมประเภท ข ๔.๑ จัดอาหารครบทุกมื้อ ไม่เกิน ๙๕๐ บาท / วัน / คน ๔.๒ จัดอาหารไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน ๗๐๐ บาท / วัน / คน ๔.๓ การเบิกค่าอาหารมือเดียว ไม่เกิน ๔๐๐ บาท/มือ/คน ๔.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บาท /มือ/ คน ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมในสถานที่ เอกชนให้ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดในสถานที่เอกชนไว้บันทึกเสนอ โครงการด้วย

๒. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ	รายการ	มาตรการ
๑	การเบิกค่าอาหาร / อาหาร ว่างและเครื่องดื่มการ ประชุม /ฝึกอบรม ในสถานที่ราชการ/เอกชน ภายในจังหวัด	การฝึกอบรมประเภท ข ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/มือ/คน ๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท/มือ/คน ทั้งนี้ให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
๒	การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน ภายนอกจังหวัด	การฝึกอบรมประเภท ข ๒.๑ จัดอาหารครบทุกมื้อ ไม่เกิน ๙๕๐ บาท / วัน / คน ๒.๒ จัดอาหารไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน ๗๐๐ บาท / วัน / คน ๒.๓ การเบิกค่าอาหารมือเดียว ไม่เกิน ๔๐๐ บาท/มือ/คน ๒.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บาท /มือ/ คน ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมในสถานที่ เอกชนให้ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดในสถานที่เอกชนไว้บันทึกเสนอ โครงการด้วย

หมายเหตุ

๑. การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

๒. การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
